

Eminent Air เริ่มแล้วใช้เสื้อผ้าเบอร์ 5 ประหยัดไฟ

สนับสนุนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ

บริษัท อีมีแนนท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำการผลิตเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 ในประเทศไทยเดินทาง
ยุทธศาสตร์รักษ์โลก พร้อมสนองนโยบาย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ส่งเสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5 มีคุณสมบัติ CoolMode
ซักง่าย แห้งเร็ว ใสบาย มุ่งปลูกจิตสำนึกและใช้ในการดำเนินการของบริษัทตลอดทั้งปี เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Total
Air Solution

คุณจรรยาพร สุนทรวสุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีมีแนนท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า
“บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศแบรนด์ Eminent ซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยที่ก่อตั้งมายาวนา
จนถึง 40 ปีและบริษัทฯ ได้ดำเนินตามยุทธศาสตร์ Planet ด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดมา โดย
ก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ ธนาคารโลก ที่จะลด-ละ-เลิกใช้น้ำยา R22 เป็นรายแรกๆ ของ
ประเทศไทย ซึ่งมีผลทำให้เครื่องปรับอากาศ Eminent ไม่ทำลายชั้นโอโซน และในปีนี้ เราสานต่อยุทธศาสตร์
Planet ด้วยการเริ่มใช้ เสื้อผ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 ตามนโยบายของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่
ได้กำหนดแผนรณรงค์โครงการเสื้อผ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 ให้หน่วยงานต่างๆ ตัดเย็บเสื้อผ้าเบอร์ 5 เพื่อลดการใช้
พลังงานในภาพรวม เนื่องจากเสื้อผ้าเบอร์ 5 คือ เสื้อผ้าที่ผ่านมาตรฐานการทดสอบ Cool Mode และมาตรฐานความ
เรียบ รวมถึงเกณฑ์และข้อกำหนดโครงการฯ ทำให้มั่นใจได้ว่า เสื้อผ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 “ประหยัดไฟ
ใสบาย ไม่ต้องรีด”

ทั้งนี้ คุณจรรยาพรกล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการเสื้อผ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 ของกฟผ. ว่า เนื่องจากโครงการดังกล่าว
ของ กฟผ. มุ่งรณรงค์ให้คนไทยหันมาใช้เสื้อผ้าเบอร์ 5 จำนวน 1.7 ล้านตัวและคาดว่าจะสามารถลดพลังงานไฟฟ้า
ได้กว่า 7 ล้านหน่วยต่อปี หรือประมาณ 28 ล้านบาทและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 3,600 ตันต่อปี
เนื่องจากเสื้อผ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 มีจุดเด่นหลายประการ กล่าวคือ เนื้อผ้าแข็งแรง คงทน ไม่ยืดย้วยหรือ
เปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก สีคงทนต่อแสงและเหงื่อ สามารถใช้งานได้เทียบเท่ามาตรฐานมอก. และมาตรฐานสา
กกล คุณลักษณะลดความร้อน สามารถดูดซับเหงื่อและถ่ายเทความร้อนได้ดี ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็นสบาย และช่วยลด
การใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ ที่สำคัญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพผู้สวมใส่ ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง และ
โลหะหนักอีกด้วย”

คุณจรรยาพรกล่าวเพิ่มเติมว่าด้วยจุดเด่นดังกล่าว ประกอบกับทางบริษัทฯ ต้องสั่งผลิตเสื้อผ้า เครื่องแบบเป็นจำนวน
มากในแต่ละปีอยู่แล้ว ทั้งเสื้อพนักงานขายทั่วประเทศ เสื้อพนักงานบริษัท เสื้อที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ รวมกว่า 5,000
ตัว ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นว่า เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเร่งดำเนินการผลิตและเลือกใช้เสื้อผ้าเบอร์ 5 ที่มีคุณสมบัติ CoolMode ทั้งหมด
เพราะช่วยให้ผู้ใส่เย็นสบาย นอกจากนี้ ยังง่ายต่อการซัก - ตาก - ไม่ต้องรีด ด้วยการสั่งผลิตเสื้อที่ใช้กับหลายโอกาส

ส อาทิลี ที่ใช้กับศูนย์ฝึกอบรมที่เชียงใหม่ เสื้อสำหรับงานโรดโชว์ เสื้อสำหรับช่างแอร์และเสื้อสำหรับการใช้งานในโอกาสอื่นๆ

“การเลือกใช้เสื้อผ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 นั้นเป็นเพียงยุทธศาสตร์ส่วนหนึ่งของ Eminent Air ที่มุ่งเดินทางสู่ปี 2020 ด้วยการเป็น Total Air Solution เพื่อต่อยอดความเป็นผู้นำที่เป็นตัวจริงทางด้านเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงคัดสรรและแสวงหาสิ่งที่ดีๆ ทั้งกับผู้บริโภค ช่างแอร์ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยพร้อมที่จะลงมือทำทันทีอย่างไม่ลังเล” คุณจรรยาพร กล่าวทิ้งท้าย

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบรรณาธิการ

เสื้อผ้าที่ได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 นั้นจะต้องผ่านการทดสอบหลายขั้นตอน จนมั่นใจได้ว่าเป็นผ้าที่สวมใส่สบาย ดูแลรักษาง่ายและไม่ยับ โดยการชักรับกับเครื่องซักผ้าชนิดฝาบนที่อุณหภูมิน้ำ 41 +/- 3 องศา โดยซัก-อบจนแห้งถึง 5 รอบ จึงนำมาตรวจสอบความเรียบ ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า เสื้อดังกล่าวสามารถซักได้ทุกรูปแบบทั้งซักเครื่องซักมือ ซักด้วยน้ำร้อน ที่สำคัญ แม้นำมาอบให้แห้งก็ไม่หดและยังคงความเรียบได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอีกด้วย

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร บริษัท อิมิแนนท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วีรพล สวรรค์พิทักษ์ (โก้) โทรศัพท์ 081-875-2252 อีเมล werapol@eminent.co.th

ทิพาภรณ์ ทิพย์เสถียรกุล(กะทิ) โทรศัพท์ 096-7367363 อีเมล lanature235@gmail.com